

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, gia đình chúng tôi
trân trọng báo tin cùng quý Linh Mục, quý Phó Tế, quý Tu Sĩ Nam Nữ,
quý thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần:



CỤ BÀ MARIA NGUYỄN THỊ HOÀN

Sinh ngày 18 tháng 7 năm 1932

tại Bắc Ninh, Bắc Việt, Việt Nam.

LÀ MẸ, BÀ, CỤ CỐ CỦA CHÚNG TÔI

Đã từ trần ngày 22 tháng 5 năm 2024.

Tại Portland, Oregon. Hưởng thượng thọ 92 tuổi.

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Trưởng nữ: Mai Lan, con gái, và các cháu.
Trưởng nam: Mai Văn Long, Vợ và các con.
Thứ nam: Mai Thiết Dũng.
Thứ nam : Mai Thiết Trung, Vợ và các con.
Thứ nam : Mai Thiết Phúc, Vợ và các con.
Thứ nữ: Mai T. Ánh Hồng, Chồng và các con.
Út nữ: Mai T. Ánh Tuyết, Chồng, các con, và các cháu.
Thứ nam : Mai Yên Lành, (RIP)
Thứ nam : Mai Quốc Khánh, Vợ và các con.
Thứ nam : Mai Thiết Dzụ, Vợ, các con, và cháu.
Út nam: Mai Hùng Phong, Vợ và các con.



XIN MIỄN PHÚNG ĐIỀU

Xin quý vị dâng lễ, lần Hạt Mân Côi cầu nguyện cho **linh hồn Maria**.
sớm được hưởng lòng thương xót của Chúa.

CHƯƠNG TRÌNH THĂM VIẾNG VÀ TANG LỄ



CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN MARIA NGUYỄN THỊ HOÀN

Linh Cữu được quàn tại Nhà Quàn Gethsemani
11666 SE Stevens Road - Happy Valley, OR 97086
Tel: 503-659-1350

THỨ HAI NGÀY 3 THÁNG 6 NĂM 2024

2:00PM - 6:00PM (Thăm Viếng & Cầu Nguyện)

- 2:00PM - Nghi thức phát tang
- Gia đình thân nhân, các Hội Đoàn, bạn hữu thăm viếng linh cữu.

THỨ BA NGÀY 4 THÁNG 6 NĂM 2024

7:00AM: THÁNH LỄ AN TÁNG
TẠI THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LAVANG

LIVE
STREAM

@ [gxlavangoregon.com](https://www.gxlavangoregon.com) (Tham dự trực tuyến)

SAU THÁNH LỄ: DI QUAN VÀ HỎA TÁNG
tại Gethsemani Funeral Home
(Đối diện Thánh Đường Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang).

TANG GIA CHÚNG CON XIN CHÂN THÀNH CẢM TẠ.

ĐÔI NÉT VỀ CUỘC ĐỜI CỤ BÀ MARIA NGUYỄN THỊ HOÀN 1932 - 2024



Cụ bà Maria Nguyễn Thị Hoàn sinh ngày 18 tháng 7 năm 1932 tại Miền Bắc, ở làng Cầu Cát, Tỉnh Bắc Ninh.

Năm 1992, theo diện đoàn tụ Gia Đình bà và các con đã qua định cư sinh sống tại tiểu bang Hawaii, Hoa Kỳ được 8 năm.

Sau đó, năm 2000 bà cùng các con lại dời về sinh sống tại thành phố Portland, Oregon. Cũng từ đó, bà tham gia sinh hoạt trong Hội các Bà Mẹ công giáo của Giáo xứ. 5 năm gần đây, do sức khỏe đau yếu, bệnh tật, bà không tham gia sinh hoạt với Hội đoàn được, nhưng lòng bà luôn ước ao mình mãi mãi là thành viên của HCBMCG.

Bà đã hạ sinh được 11 người con: 8 trai và 3 gái. Cuộc sống tâm linh của bà rất đạo đức. Đi lễ Chúa Nhật mỗi tuần và tham dự các cuộc hành hương của Giáo xứ tổ chức tại Núi Đức Mẹ Sầu Bi ở Portland.

Bà còn có một người cậu ruột, em của mẹ, là Linh mục Giuse Trần Mạnh Khoa thuộc dòng Thánh Đa Minh, thụ phong Linh mục năm 1945. Nay ngài đã qua đời.

Trong 4 tháng cuối đời của bà Maria. Do nướu răng bị đau, bà bỏ ăn uống khiến cơ thể suy yếu hơn, cộng thêm lớn tuổi, bà phát sinh thêm bệnh tật, trí nhớ kém dần dần. Nhưng lòng đạo đức của bà vẫn luôn thể hiện trong cuộc sống của bà. Có những đêm bà lặng lẽ ngồi dậy làm dầu Thánh Giá, đọc kinh âm thầm một mình.

Khi nhìn thấy Cha đến xúc dầu, bà chợt tỉnh làm dầu Thánh Giá và chấp tay lại. Tạ ơn Thiên Chúa đã luôn ở kề bên bà, soi sáng tâm linh cho bà. Đêm 22 tháng 5 năm 2024, bà ra đi về nhà Cha trong giấc ngủ thật bình an. Bà ra đi để lại muôn vàn thương nhớ cho các con, các cháu, các chất, họ hàng, người thân và bạn hữu xa gần.

Kính xin quý vị thương mến, thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Maria sớm được về bên Chúa Vĩnh Cửu.

TANG GIA CHÚNG CON XIN CHÂN THÀNH CẢM TẠ.